



ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทย ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ เป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดและปัจจุบันของหน่วยงานนั้น ๆ ดังนั้น จึงขอยกเลิก ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ฉบับนี้แทน

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่า ปริญญา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ ทางวิชาการ ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้อง ต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ปัจจุบันมีวิทยาลัยชุมชน ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร ตราด พังงา แพร่ สงขลา น่าน และสุโขทัย

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงกำหนดนโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกระดับ จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน งดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดให้แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๔. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

๕. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมทั้งยึดหลักการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๗. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอก ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเจริญชัย วงษ์จินดา)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน